

Số: 25 /LMHTX-TCHC
V/v hướng dẫn tổ chức hưởng ứng
Tháng hành động về an toàn, vệ
sinh lao động năm 2022

Bình Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân thành viên

Thực hiện văn bản số 143/LMHTXVN-KHHT ngày 23/3/2022 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã với các nội dung như sau:

1. Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật lao động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong các hợp tác xã (HTX), Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) thành viên thông qua hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc chăm sóc sức khỏe người lao động; hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thực hiện nghiêm các quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ nhằm giảm thiểu các vụ cháy nổ xảy ra.

Chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022: ***“Tăng cường biện pháp giảm thiểu rủi ro an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”***.

2. Tổ chức các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của số đông cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động trong HTX, QTDND, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Căn cứ tình hình cụ thể của từng HTX, QTDND triển khai các hoạt động thiết thực trong Tháng hành động, như:

- Tổ chức hội thi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về ATVSLĐ;
- Phối hợp các cơ sở y tế tổ chức tư vấn, khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
- Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (nếu có);
- Treo băng-rôn khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ trước trụ sở làm việc của đơn vị; các HTX, QTDND lựa chọn một trong các Thông điệp, khẩu hiệu như sau:

+ ***Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân***

năm 2022

+ Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

+ Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

+ Thực hiện nghiêm các nội quy, qui trình, giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

+ Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã và người lao động chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động.

+ Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động.

+ Chủ động rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao động và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

+ Môi trường làm việc an toàn

+ Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp, hợp tác xã,

+ Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vì an toàn và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, hợp tác xã và người lao động.

3. Thời gian: Từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022.

Đề nghị các HTX, QTDND báo cáo kết quả các hoạt động mà đơn vị tổ chức với các nội dung nêu trên về Phòng Tổ chức - Hành chính Liên minh Hợp tác xã tỉnh trước ngày 25/5/2022 để tổng hợp báo cáo.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong khu vực KTTT, HTX tỉnh Bình Dương. Rất mong Quý lãnh đạo HĐQT các HTX, QTDND quan tâm, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TC-HC.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Dũng